



จดหมายรายสัปดาห์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ฉบับที่ 398 ประจำวันที่ 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ที่ปรึกษา

ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน
ผศ.อำนาจโชค เวชกุล
อ.สาวิตรี ชามทอง
อ.โสภี แก้วชะฎา
ผศ.สุริยะ จันทร์แก้ว
อ.มนโรส บริรักษ์อรวิวัฒน์



กองบรรณาธิการ

นางสุชีรา พูลสิน
นางสาวปีพามา คงช่วย



พิมพ์ / อดสำเนา

นางสาวรัตนา สุดคง
นายเสกสรร เอี่ยมแสน

ข่าวจากคณะฯ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันในการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะได้แจ้งการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น คณะขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันในการจัดงานดังกล่าว จากเดิม วันที่ 24 สิงหาคม 2554 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เนื่องด้วยศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตัดภารกิจในการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ตามที่คณะกำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 คณะขอแจ้งให้ทางหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวทราบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมนั้น ทางหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบสามารถรับโครงการที่อนุมัติแล้วและแนบกับใบขอขยืมเงินได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อขอยืมเงินได้ที่ฝ่ายการเงินค่ะ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ขอความอนุเคราะห์มายังคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการตอบแบบประเมินระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อประเมินความเหมาะสมและความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย ในการสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินจะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

โดยทางคณะจะทำการเก็บรวบรวมแบบประเมินดังกล่าวก่อนนำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป หากอาจารย์ตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งคืนได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ



ไปราชการ

ประชุมวิชาการ “การศึกษามุ่งผลลัพธ์ : ก้าวสู่บัณฑิตคุณภาพในศตวรรษที่ 21”

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (คพอท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554 ในหัวข้อ “การศึกษา มุ่งผลลัพธ์: ก้าวสู่บัณฑิตคุณภาพในศตวรรษที่ 21 (Outcome Based Education: Progressing towards the 21st Century Quality Graduates)” โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล คลีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

โครงการ “การฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้นำฯ”

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการ “การฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้นำจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่า “เพาะต้นกล้า ปลูกป่าด้วยใจ” เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำและปลูกฝังจิตสำนึก โดยมี อาจารย์อุดม ทิพย์รักษ์ อาจารย์สุพัต เหมทานนท์ และอาจารย์ณฤมล ขุนวิช่วย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2554 ณ ชุมชนศิรีวัง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการศึกษาข้อมูลวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการศึกษาข้อมูลวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นและสามารถนำมาใช้สร้างองค์ความรู้และเป็นพื้นฐานในการทำวิจัย โดยมี อาจารย์สาวิตรี ชามทอง และอาจารย์จุฑามาศ สุขพันธ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลสระแก้ว อำเภอนำสาขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคและกระบวนการผลิตเวชสำอางฯ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 อาจารย์เน่งน้อย แสงเสนห์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคและกระบวนการผลิตเวชสำอางจากสมุนไพรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนสู่เชิงพาณิชย์ ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทธรรมดา (ไม่รวมหนังสือเดินทางราชการ) ให้แก่ประชาชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2554 รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-7535-6553

การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554” (Thailand Research Expo 2011) ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยจากองค์กรในระบบวิจัยทั่วประเทศ บุคลากร นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมรับของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเฉพาะงานนี้ได้ที่หน้างาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2011

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Advancement of Development Administration 2011 (ICADA 2011) เรื่อง “Governance and Poverty Reduction in Developing Countries” ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2554 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจะมีการเสวนาและนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการบริหารและพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิชาการสำหรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่ www.icada2011.nida.ac.th หรือสอบถามได้ที่ โทร.0-2727-3325-6, 3612

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICEB 2011

ด้วยภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th International Conference on Electronic Business 2011 (ICEB 2011) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 โรงแรม Pullman Bangkok King Power เพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัย และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาชาวไทยและต่างประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://iceb2011.tbs.tu.ac.th>

กิจกรรมความเคลื่อนไหว

ภาพบรรยากาศ

ประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2554

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยประสานงานกลางคลินิกเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2554 โดยมี ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน คณบดี อาจารย์โสภี แก้วชะฎา รองคณบดี และนางสาวหัตสนีย์ คำวงศ์ เจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

